



INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS

Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

"Protecting and promoting human rights through the Rule of Law"

PRESS RELEASE

เผยแพร่ ณ 03.30 GMT 22 สิงหาคม 2555

ประเทศไทย: รัฐบาลจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อตอบโจทก์ความยุติธรรมที่จำเป็นต่อผู้หญิง – รายงานของไอซีเจ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย/เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์ – รายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในวันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ไอซีเจ) และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (เจทีเอฟ) เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย ด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิธีการ และพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่จำเป็นต่อผู้หญิงทั่วประเทศไทย

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและโครงสร้างบางอย่าง ปัญหาและอุปสรรคที่เด่นชัดระหว่างผู้หญิงและความยุติธรรมยังคงมีอยู่ รายงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สืบสวนอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงความยุติธรรมยังคงตกอ่าท่ามกลางปัญหาอื่น ๆ ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายข่มขืนและกระบวนการพิจารณาจำเริญที่จะต้องมีการปรับปรุงต่อไป

“ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาที่มากกว่าทศวรรษก็ตาม ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ ยังคงมีผู้หญิงทั่วประเทศที่ความยุติธรรมยังไม่สามารถเป็นจริงได้ในชีวิตพวกเขา” กล่าวโดย แซม ซารีฟี, ผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไอซีเจ

การดำเนินการบางอย่างของรัฐบาลยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซึ่งเหนือไปกว่าการแก้ไขกฎหมายในรายงานฉบับนี้กล่าวได้ว่าการเน้นย้ำว่าการพัฒนากฎหมายจะไม่มีผลเลยจนกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจะปรับวิธีการและพฤติกรรม และการบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการปรับปรุงขึ้น

“การเปลี่ยนแปลงแต่ด้านกฎหมายนั้นไม่เพียงพอ” กล่าวโดย ลีอาห์ ฮอกเตอร์ ที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนสตรี ไอซีเจ “เป้าหมายจำเป็นต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญในประสบการณ์แบบรายวันของผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและศาล เจ้าหน้าที่รัฐควรหยุดส่งเสริมให้ ผู้หญิงตัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือที่จะดำเนินคดีทำร้ายทางเพศออกไปจากศาล

รายงานฉบับนี้- ได้ผ่านกระบวนการ วิจัยและการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเวลา 12 เดือน นอกจากนี้รายงานยังให้ความสำคัญกับการตรากฎหมายความเสมอภาคทางเพศของรัฐว่าจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติความเสมอภาคทางเพศฉบับใหม่ต้องเสริมสร้างการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและมีช่องทางเพื่อชดเชยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงในประเทศไทย

นอกจากนี้, รายงานฉบับนี้ยังเน้นไปที่ ผู้หญิงบางกลุ่มในประเทศไทยอีกด้วย เช่น เป็นผู้หญิงข้ามชาติพลัดถิ่น หญิงบริการ และหญิงจากกลุ่มชาติพันธุ์ ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคของความยุติธรรมที่เพิ่มเติมเข้ามา รายงานฉบับนี้จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทย จัดการกับปัญหาและตอบสนองต่อรูปแบบเฉพาะของข้อบกพร่องที่ผู้หญิงต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แซม ซารีฟี, ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, โทร. 0807 819 002; อีเมลล์ sam.zarifi@icj.org

ลีอาห์ ฮอกเตอร์, ที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนสตรี คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, เจนีวา, โทร. +41 76 5623830; อีเมลล์

leah.hoctor@icj.org

หมายเหตุ:

- รายงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สำรวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น สามารถสืบค้นได้ที่ www.icj.org
- คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลประกอบด้วยผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียง 60 คนและทนายความจากทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านหลักนิติธรรม โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะในการพัฒนาและเสริมสร้างระบบความยุติธรรมระดับชาติและนานาชาติ ไอซีเจก่อตั้งขึ้นในปี 1952 และมีส่วนงานภูมิภาคในห้าทวีป ไอซีเจมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองการพัฒนาความก้าวหน้าและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รักษาความปลอดภัยของพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิทางสังคม ปกป้องหลักแบ่งแยกอำนาจและการรับประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและวิชาชีพทางกฎหมาย
- มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (เจพีเอฟ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างแนวทางสันติวิธีในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และการยุติการละเมิดโทษ มูลนิธิฯ ทำงานด้านการเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน และผลักดันนโยบาย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการทำงานระดับรากหญ้า และสนับสนุนเหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม มูลนิธิฯ เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม นั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นในการลดความขัดแย้งที่รุนแรง และสร้างสันติภาพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง มูลนิธิฯ เชื่อว่าสิ่งกระตุ้นที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวชุมชนเอง